
การใช ้have , has and do , does 

 

การใช ้have , has 

1.      เป็นกริยาสำคญัในประโยค  แปลวา่  มี หรือ รับประทาน 

2.      เป็นกริยาช่วยในโครงสร้างของรูปประโยค  Perfect  Tense. 

แยกใชก้บัประธานในประโยคดงัต่อไปน้ี 

            1.  ประธานเป็นเอกพจนบุ์รุษท่ี  3  ซ่ึงไดแ้ก่  

      He  She  It  หรือ ช่ือคนคนเดียว  สตัวต์วัเดียว  และส่ิงของอนัเดียวท่ีถกูกล่าวถึง    ใช ้ 

has  เช่น 

        ​ *He  has  many  pens. *Dang  has  a  dog. 

        ​ *Her  sister  has  a dool.*This  cat   has  a  short  ear. 

      ​ 2.  ประธานท่ีไม่ใช่เอกพจนบุ์รุษท่ี  3  ทั้งหมด  ใช ้  have  เช่น 

        ​ *They  have  a big  buffaloes.    ​ *The  foxes  have  long  ears. 

        ​ *I  have breakfast.                    ​   *We  have  a  big  farm. 



การสร้างประโยคท่ีมี have , has ใหเ้ป็นประโยคปฏิเสธ 

     ใช ้ do  does    เขา้มาช่วย   โดยใหส้อดคลอ้งกบัประธาน   คือ 

        ​ 1.  ถา้ประธานเป็นเอกพจน ์ บุรุษท่ี  3  ซ่ึงไดแ้ก่  He  She  It   คนคนเดียว  สตัวต์วัเดียว         

และส่ิงของอนัเดียวท่ีถกูกล่าวถึง  ใช ้ does  ตามดว้ย   not  เป็น does  not .  เช่น 

·       He  does  not  have  brother. 

·       She  does  not  have  money. 

·       It does  not  have  a  tail. 

·       James  does  not  have  any  pens. 

does not  ใชรู้ปยอ่เป็น  doesn’ t 

                    ​ 2.   ถา้ประธานเป็นตวัอ่ืนท่ีไม่ใช่เอกพจนบุ์รุษท่ี  3  ใช ้do  ตามดว้ย  not  เป็น  

do  not .  เช่น 

·       They  do  not  have any  brother. 

·       We  do  not  have  any  money. 



·       You do not  have  a  tail. 

·       James and Susan  do  not  have  any  pens. 

do  not ใชรู้ปยอ่เป็น don’ t 

            หมายเหตุ         ในประโยคปฏิเสธไม่วา่ประธานจะเป็นพจนห์รือบุรุษใด ใช ้have

ทั้งหมด 

   การทำประโยค  ท่ีมี  have  has ใหเ้ป็นประโยคคำถาม  ท่ีตอ้งการคำตอบ Yes  หรือNo  หรือ  

Yes  No Questions . มีหลกัการดงัน้ี 

1.        เอา  do  does  เขา้มาช่วย  โดยวางไวห้นา้ประโยค  และตอ้งอยูห่นา้ประธานของ

ประโยค  

2.        ผนั  do  does  …ใหส้อดคลอ้งกบัประธานของประโยค 

3.        ในประโยคคำถามใหใ้ช ้ have   เพียงตวัเดียวเท่านั้น หลงัจบประโยคตอ้งใส่

เคร่ืองหมายคำถาม  เช่น 

            ​We  have  some  money   =  Do  we  have  some  money ? 

               ​ It  has  a  tail.                     ​ =   Does  it  have  a  tail. ? 



           ​James  and  Susan  have  pens. 

  ​ =  Do  James  and  Susan  have  pens ?   

           ​He  has  a big  baffalo. = Does  he has a big  baffalo 

 

การใช ้do , does 

Do  และ  Does  มีหลกัการใชคื้อ  ถา้เป็นกริยาสำคญัหรือกริยาแทใ้นประโยคจะมีความ

หมายวา่  ทำ           ตอ้งแยกใชไ้ปตามประธานของประโยคใหถ้กู เช่น                       ​ He  

does  his  homework. 

                      ​ They  do  their  homework. 

เป็นกริยาช่วยในประโยคคำถามและปฏิเสธท่ีมีกริยาแทอ้ยูแ่ลว้ในประโยค และประโยค

นั้นไม่มี Verb to be  

 ​ (  is   am  are  ) .ในบริบทของประโยคเช่นน้ี  do , does จะไม่มีความหมาย  เป็น

เพียงตวัช่วย  เช่น 

        ​ He  does  not   have  any  sisters. 

        ​ We  do   not  buy  a  big  car. 



   ​ Remark : Verb  to  be  ไม่อยู ่ เอา  Verb  to  do  เขา้มาช่วย 

                    ​ do  not  ใชรู้ปยอ่เป็น​ don’t  / does  not    ใชรู้ปยอ่เป็น​ doesn’t 

                          

                 แยกใชไ้ปตามประธานของประโยคดงัน้ี 

        ​ 1.  ประธานเป็นเอกพจนบุ์รุษท่ี  3  (  He , She , It  ช่ือคนคนเดียว สตัวต์วัเดียว และ

ส่ิงของอนัเดียว                 ท่ีถกูกล่าวถึง ) ใช ้Does. 

        ​ 2.  ประธานเป็นไม่ใช่เอกพจ  นบุ์รุษท่ี  3  (  I , You  , We , They   ช่ือคนหลายคน  สตัว์

หลายตวั                   ส่ิงของหลายอยา่งท่ีถกูกล่าวถึง ) ใช ้ Do 
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การใช ้ Verb  to  do  ในประโยคปฏิเสธ 

มีหลกัการดงัน้ี 

        ​ 1.  Verb to  do  เป็นเพียงกริยาช่วย  ( Helping  Verb ) ไม่ใช่กริยาแท ้

        ​ 2.  กริยาแทข้องประโยคตอ้งใชรู้ปเดิม  ( Base  form ) จะไม่มีการเติมหรือเปล่ียนไปเป็น

ช่องใดทั้งส้ิน นะครับ 

            ประโยคบอกเล่า      ​ He  likes  cartoon. 

            ประโยคปฏิเสธ        ​ He  doesn’t  like  cartoon. 

            ประโยคบอกเล่า      ​ They  play  football. 

            ประโยคปฏิเสธ        ​ They  don’t  play  football. 

  

การใช ้ Verb  to  do  ในประโยคคำถาม  มีดงัน้ี 

         ​ 1.  Yes / No  Questions 

        ​ 1.  ใช ้ Verb  to  do  วางหนา้ประโยค  ตามดว้ยประธานของประโยคและกริยาแทข้อง

ประโยควางเรียง         ต่อมา  ตวัอยา่งเช่น 



กริยาแทใ้ช ้ Base  form  ( รูปเดิมท่ีไม่ตอ้งเติมหรือผนั ) 

            ประโยคบอกเล่า      ​ He  likes  cartoon. 

            ประโยคคำถาม        ​ Does  he  like  cartoon ? 

            ประโยคบอกเล่า      ​ They  play  football. 

            ประโยคคำถาม        ​ Do  they  play  football. ? 

        ​ 2.  Wh. Questions 

1.  ใช ้ Verb  to  do  วางขา้งหลงั Wh. และหนา้ประธานของประโยค  ตามดว้ย  

      กริยาแทข้องประโยควางเรียงต่อมา  ตวัอยา่งเช่น 

            ประโยคคำถาม        ​ What  does   he  want  ? 

            ประโยคคำตอบ       ​ He  wants  a  pen. 

            ประโยคคำถาม        ​ When  do  you  have  lunch ? 

            ประโยคคำตอบ       ​ I  have  lunch  at  12.00. 
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